

## ธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ พ.ศ.๒๕๕๓

ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้กำหนดหลักการมีส่วนร่วม การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ใช้ข้อมูลวิชาการและการจัดการความรู้เป็นฐาน สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติโดยประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่าง เข้มแข็ง การจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อก็อยู่ภายใต้หลักการดำเนินการดังกล่าว โดยมีความ มุ่งหมายที่จะให้ประชาชนในตำบลเหมืองหม้อมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นตำบล แห่งความสุข รวมถึงให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ธรรมนูญสุขภาพ ตำบลเหมืองหม้อเป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้าน สุขภาพของชาวตำบลเหมืองหม้อ ดังต่อไปนี้

ข้อที่ ๑ ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๓”

ข้อที่ ๒ การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อให้มีผลบังคับใช้ภายใน ๓๐ วัน หลังจากคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อมีมติเห็นชอบ

### นิยามศัพท์

ข้อที่ ๓ ในธรรมนูญนี้

ธรรมนูญ หมายความว่า ข้อปฏิบัติที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของประชาชนตำบลเหมืองหม้อ เพื่อให้เกิดการมีสุขภาพดี

“สุขภาพ” หมายความว่า สุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางอารมณ์ ทาง สังคมและสติปัญญาของประชาชนตำบลเหมืองหม้อ ภายใต้สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในตำบลเหมืองหม้อ

“สถานบริการของรัฐ” หมายความว่า โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลเหมือง หม้อ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเหมืองหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลเหมืองหม้อและสถานีอนามัยสระบัว และหน่วยงานราชการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

“ชุมชน” หมายถึง หมู่บ้านในตำบลเหมืองหม้อ

“องค์กร กลุ่มชุมชน ” หมายถึง หมู่บ้านในตำบลเหมืองหม้อ หรือกลุ่มของประชาชน ตำบลเหมืองหม้อที่รวมตัวกันโดยมีการจัดตั้งจากรัฐ หรือตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง หรือ ก่อตั้งกันเองภายในพื้นที่ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน และสาธารณะ

“คุณธรรม” หมายความว่า คุณงามความดี ที่ประชาชนพึงสำนึกในจิตใจตนในเรื่อง ความจริง ความดีงาม และใช้เป็นหลักดำเนินชีวิต

“จริยธรรม” หมายความว่า แนวทางแห่งความประพฤติที่ยึดหลักคุณธรรม

“ประเพณี” หมายความว่า กิจกรรมทางวัฒนธรรมอันดีงามที่ดำเนินอยู่อย่างสม่ำเสมอ

“วัฒนธรรม” หมายความว่า วิถีชีวิตแห่งความดีงามและประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา บนพื้นฐานแห่งการรับรู้ร่วมกันในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ ในตำบลเหมืองหม้อ

“เศรษฐกิจพอเพียง” หมายความว่า การดำรงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนตำบล เหมืองหม้อในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ในทางสายกลาง มีความ พอประมาณ มีเหตุผล มีความรอบคอบ ระมัดระวังมีสติและปัญญา มาใช้ในการวางแผนและการ ดำเนินการทุกขั้นตอน เพื่อให้สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

“การมีส่วนร่วม” หมายความว่า การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ในลักษณะ ของการร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม ติดตามประเมินผลและการตรวจสอบ

“จิตสาธารณะประโยชน์” หมายความว่า จิตใจที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่น มีความ รับผิดชอบต่อตนเองโดยยึดความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและ ความเสียหายต่อส่วนรวม

“การสร้างเสริมสุขภาพ” หมายความว่า การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตำบลเหมือง หม้อ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ภายใต้การจัด สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม

“พาหะนำโรค” หมายความว่า ตัวการที่นำโรคมาติดต่อสู่ผู้อื่น

“โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคที่สามารถถ่ายทอด หรือติดต่อจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีก สิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ โดยไม่จำกัดว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นมนุษย์หรือไม่ก็ตาม

“โรคไม่ติดต่อ” หมายความว่า โรคที่เกิดจากความผิดปกติหรือความเสื่อมโทรมของ ร่างกายและจิตใจ ไม่สามารถที่จะติดต่อไปหาบุคคลอื่นได้ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรค ประสาท โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมองตีบและโรคหลอดเลือดอื่น ๆ

“ภาคีเครือข่าย” หมายความว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่มี ความสนใจและสมัครใจร่วมดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของชาวตำบลเหมืองหม้อ

“จิตอาสา” หมายความว่า ผู้ที่มีจิตใจอันเสียสละพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใด

“สมัชชาสุขภาพ” หมายความว่า การจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรีกษา พุดคุย เพื่อ ประโยชน์ด้านสุขภาพ

“การแพทย์แผนไทย” หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้หรือตำรา การแพทย์แบบไทยที่ได้สั่งสม ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา หรือตามการศึกษาจากสถานศึกษาที่ รับรองโดยกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การแพทย์บางอย่างประกอบการวินิจฉัยและการบำบัดโรคตามที่กฎหมายกำหนด

“การแพทย์พื้นบ้าน” หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้หรือตำรา การแพทย์พื้นบ้านที่ได้สั่งสม ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและทรัพยากรของตำบลเมืองหม้อ

“การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ” หมายความว่า การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้ทาง การแพทย์ที่นอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน

“เกษตรอินทรีย์ปลอดภัย” หมายความว่า การผลิตทางการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้ ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ อาศัยการ ปลูกพืชหมุนเวียนจากเศษพืช มูลสัตว์ พืชตระกูลถั่ว ปุ๋ยพืชสด เศษซากพืชซากเหลือทิ้งต่างๆ รวมไปถึงการใช้ หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน สำหรับเป็นแหล่งธาตุอาหาร ของพืช รวมทั้งการควบคุมศัตรูพืชต่างๆ เช่น แมลง โรคพืช และวัชพืช

“ละเมิด” หมายความว่า การกระทำใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงของชุมชน ที่กระทำ โดยเจตนาหรือโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือส่วนรวม

“มาตรการทางสังคม” หมายความว่า ข้อตกลงทางสังคมที่รับทราบเป็นวงกว้างในชุมชน อันเกิดจากความตกลงของชุมชน มีความมุ่งหมายให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น

“โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพตำบลเมืองหม้อ” หมายถึง อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม กลุ่มองค์กร ตัวบุคคลที่เป็นแหล่งเรียนรู้การดูแลสุขภาพภายในตำบลเมืองหม้อ ที่เกิดขึ้นโดยชาวตำบล เมืองหม้อ

“คณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพตำบลเมืองหม้อ” หมายถึง บุคคลที่เป็นตัวแทนจาก ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ/วิชาชีพ ในตำบลเมืองหม้อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และร่วม รับผิดชอบการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลเมืองหม้อ

## หมวดที่ ๑

### ปรัชญาแนวคิดของระบบสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ

ชาวตำบลเหมืองหม้อร่วมสร้างสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน ด้วยความรักความเข้าใจ ความสามัคคีของชาวตำบลเหมืองหม้อ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นตำบลแห่งความสุข โดยอาศัยพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อที่ ๔ ธรรมนูญฉบับนี้ใช้เป็นกรอบและแนวทางการดำรงชีวิต การดำเนินงานของชาวตำบลเหมืองหม้อ หน่วยงาน ภาคประชาชน ภาครัฐและเอกชนในตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รวมถึงบุคคล หน่วยงาน องค์กรชุมชนอื่นๆ ที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่

## หมวดที่ ๒

### คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการมีสุขภาพดีของชาวตำบลเหมืองหม้อ

ข้อที่ ๕ ชาวตำบลเหมืองหม้อมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะประโยชน์ และมีความสามัคคีกัน

ข้อที่ ๖ มีสถานบริการของรัฐที่มีมาตรฐานการบริการและเอื้อต่อสุขภาพ

ข้อที่ ๗ มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

ข้อที่ ๘ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม

## หมวดที่ ๓

### การควบคุม ป้องกันปัจจัยที่คุกคามต่อสุขภาพ ชาวตำบลเหมืองหม้อ

ข้อที่ ๙ ควบคุมมลพิษ มลภาวะ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ร่วมกันกำหนด

ข้อที่ ๑๐ ควบคุมป้องกันภัยจาก คน สัตว์และแมลง ที่นำและเป็นพาหะนำโรคมาสู่ตำบลเหมือง

หม้อ

ข้อที่ ๑๑ ป้องกันภัยที่เกิดจากการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตและการบริโภคในชีวิตประจำวัน

ข้อที่ ๑๒ เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบลเหมืองหม้อ

ข้อที่ ๑๓ ควบคุมสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทุกประเภทให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ ๑๔ ปลุกจิตสำนึกชาวตำบลเหมืองหม้อในการลด ละ เลิกอบายมุข และสิ่งต่างๆ

ข้อที่ ๑๕ สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกัน โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในตำบลเหมืองหม้อ

#### หมวดที่ ๔

#### คุณภาพการบริการ ด้านสุขภาพชาวตำบลเหมืองหม้อ

ข้อที่ ๑๖ พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ ๑๗ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการในชุมชน

ข้อที่ ๑๘ ร่วมกันสร้างตัวชี้วัดสุขภาพครัวเรือน พร้อมกำหนดเกณฑ์การประเมินแบบมีส่วนร่วม

ข้อที่ ๑๙ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายทุกรูปแบบ ทุกกลุ่มอายุ อย่างครอบคลุม

ข้อที่ ๒๐ ส่งเสริมสนับสนุนให้ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และศิษย์วัด เด็ก ผู้พิการ ผู้ชราและผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

ข้อที่ ๒๑ สนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ ๒๒ มีการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ ๒๓ สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ป่วย

#### หมวดที่ ๕

#### การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์แผนไทย

ข้อที่ ๒๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งอาสาสมัคร เช่น อสม.น้อย แม่/พ่ออาสา ผู้ดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้ที่มีจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ

ข้อที่ ๒๕ สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนจัดทำกิจกรรม หรือร่วมกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

ข้อที่ ๒๖ ร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อที่ ๒๗ สนับสนุนการดำเนินงาน การบริการของศูนย์แพทย์แผนไทยตำบลเหมืองหม้อ

**ข้อที่ ๒๘** ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนตำบลเหมืองหม้อ

**ข้อที่ ๒๙** สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองหม้อและสถานีอนามัยสระบัวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

## **หมวดที่ ๖**

### **การคุ้มครองสิทธิ ของผู้บริโภคทุกกลุ่มในตำบล**

**ข้อที่ ๓๐** องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ เป็นหน่วยงานประสานการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการบริโภค อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

**ข้อที่ ๓๑** คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเหมืองหม้อ มีหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบและประเมินผลสินค้าและมาตรฐานการให้บริการภายในตำบลเหมืองหม้อ

**ข้อที่ ๓๒** เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นประโยชน์และมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างรวดเร็วเป็นปัจจุบัน

**ข้อที่ ๓๓** ส่งเสริมงานตลาดสดน้ำซื่อและการจัดอาหาร ยา และน้ำดื่ม ที่ สะอาดปลอดภัยในตำบลอย่างเป็นระบบ

**ข้อที่ ๓๔** ส่งเสริมการจัดอาหาร ยา และ น้ำดื่ม ที่สะอาดปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ แก่เด็กก่อนวัยเรียน และนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลเหมืองหม้อ

## **หมวดที่ ๗**

### **การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และบริการข้อมูล**

**ข้อที่ ๓๕** จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพต่อชาวตำบลเหมืองหม้ออย่างต่อเนื่อง ด้วยช่องทางที่หลากหลายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

**ข้อที่ ๓๖** สนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร กลุ่มประชาชนในตำบลเหมืองหม้อเกิดการเรียนรู้ และสร้างกระบวนการจัดการความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

**ข้อที่ ๓๗** สร้างโอกาสให้องค์กร กลุ่มประชาชนและชาวตำบลเหมืองหม้อได้เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่ต้องการอย่างสะดวกมากขึ้น

**ข้อที่ ๓๘** ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตำบลจัดการสุขภาพ “โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ”

**ข้อที่ ๓๙** ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนแก่ศูนย์เรียนรู้ตำบลจัดการสุขภาพ “โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์อย่างเพียงพอ

**ข้อที่ ๔๐** หน่วยงาน องค์กร กลุ่มประชาชน ต้องร่วมกันจัดให้มีการประชุมสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ตำบล เหมืองหม้อ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

#### **หมวดที่ ๘**

#### **เศรษฐกิจพอเพียง**

**ข้อที่ ๔๑** สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นเกษตรกรอินทรีย์ปลอดภัยพอเพียง เพื่อเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมสุขภาพ

**ข้อที่ ๔๒** สนับสนุนการผลิต และใช้ การบริโภคผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของประชาชนตำบลเหมืองหม้อ

**ข้อที่ ๔๓** องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้แก่ชาวตำบลเหมืองหม้อให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างครอบคลุม

**ข้อที่ ๔๔** ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน

#### **หมวดที่ ๙**

#### **การเงินและการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนตำบลเหมืองหม้อ**

**ข้อที่ ๔๕** องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อตามอำนาจหน้าที่ ที่สามารถกระทำได้

**ข้อที่ ๔๖** ให้หน่วยงาน องค์กร กลุ่มประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสนับสนุนด้านการเงินเพื่อดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพตามธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ตามสมควร

**ข้อที่ ๔๗** ให้มีการสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องจากแต่ละหน่วยงาน องค์กร กลุ่มประชาชน และเครือข่ายภาคีสุขภาพเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ ฉบับนี้

**ข้อที่ ๔๘** ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ หน่วยงาน องค์กร กลุ่มชุมชนในพื้นที่ตำบลเหมืองหม้อร่วมกันเสนอข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ

เพื่อใช้เป็นข้อกำหนด ตามที่มีข้อบัญญัติรองรับให้มีสภาพบังคับใช้ในบางกรณีภายในพื้นที่ตำบลเหมืองหม้อ

**ข้อที่ ๔๙** สงเคราะห์ผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตามสมควร

## **หมวดที่ ๑๐**

### **สำนักงานธรรมนูญสุขภาพ**

**ข้อที่ ๕๐** ให้มีสำนักงานธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ให้คณะกรรมการบริหารธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ เป็นผู้กำกับดูแลและขับเคลื่อนให้เป็นไปตามธรรมนูญสุขภาพนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ รวมทั้งจัดทำตัวชี้วัดสุขภาพครัวเรือน เกณฑ์การประเมินสุขภาพโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนตำบลเหมืองหม้อ

**ข้อที่ ๕๑** ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ สนับสนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการตามแผนงาน หรือกิจกรรมโครงการที่สำนักงานธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ กำหนด

**ข้อที่ ๕๒** การบริหารจัดการสำนักงานธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ

**ข้อที่ ๕๓** กรณีที่มีการละเมิดธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ ให้สำนักงานธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อนำประเด็นดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือในคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ และเสนอให้ใช้มาตรการทางสังคมดำเนินการตามความเหมาะสม

### **บทเฉพาะกาล**

**ข้อที่ ๕๔** การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ ให้กระทำโดยขั้นตอนเดียวกันกับการจัดทำหรือ กระทำโดยสมัชชาสุขภาพตำบลเหมืองหม้อที่จัดขึ้นในแต่ละปี โดยต้องเสนอหลักการและเหตุผลประกอบที่ชัดเจน และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสำนักงานธรรมนูญสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ อย่างน้อย 1 ครั้ง และ แจ้งวาระดังกล่าวแก่ประชาชนตำบลเหมืองหม้อ ก่อนการจัดสมัชชาไม่น้อยกว่า 30 วัน มติการแก้ไขเพิ่มเติมต้องมีผู้เห็นชอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมสมัชชา